



BASCOM AVENUE

VTA COMPLETE STREETS: I-880 to Hamilton Project



Fact Sheet ng Proyekto

Pangkalahatang Ideya

Ang Valley Transportation Authority (VTA) ng Santa Clara, sa pakikipagtulungan ng Lungsod ng San Jose, ng Lungsod ng Campbell, at ng County ng Santa Clara, ay naghahanap ng mga paraan upang mapasulong ang tinatayang. Tatlong milyang Bascom Avenue sa pagitan ng I-880 interchange at timog patungong Hamilton Avenue.

Ang tunguhin ay pagandahin ang pedistriyan at mobility at kaligtasan ng bisikleta, mapahusay kakayahang ma-access ng bus at light rail transit, mapahusay ang streetscape, at matiyak na magagamit ang daanan ng lahat ng uri ng transportasyon.

Bascom Avenue

Tumatawid ang Bascom Avenue corridor sa mga lungsod at pamayanan. Binubuo ang proyektong timugang kalahati ng Bascom Avenue ng 6 na linya na may gitnang sentrong likuan at may mangilan-ngilang naka-landscape na mga island sa gitna. Dadaanan ang kalsadang ito ng tinatayang 27,000 hanggang 37,000 sasakyan araw-araw at magbibigay ng ilang hintuan para sa VTA Bus Ruta 61 sa kahabaan ng corridor.

Mga Resulta

Ang pagsisikap na ito ay magresulta ng pagpapahusay ng Bascom Avenue sa mga disenyo ng kalye na sinusuportahan ng komunidad. Matutulungan ng plano ang VTA, at mga kapartner na ahensya na itaguyod ang pondo upang ipatupad ang mga pagpapahusay ng kalye.



Continued

Mga Kapartner sa Proyekto



Iskedyul ng Proyekto

Clearance na Pangkapaligiran Taglagas 2022 - Taglamig 2024
Disenyo at Engineering Tag-araw 2023 - Taglagas 2024
Konstruksyon Tag-araw 2025 - Taglagas 2026



Pakikipag-ugnayan ng Komunidad

Inaanyayahan ang lokal na miyembro ng komunidad na magbigay ng opinyon sa panahon ng tatlong serye ng pagpupulong at workshop na ginaganap sa panahon ng proyekto. Bilang karagdagan, gagamit ng online survey upang mangalap ng impormasyon.



Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Tumawag sa: (408) 321-7575 (VTA Departamento ng Community Outreach) (408) 321-2330 (TTY para sa mga may problema sa pandinig)



Email: community.outreach@vta.org

Website ng Proyekto: www.vta.org/bascom_I-880Hamilton